

**GS.TS LÊ QUÂN**

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN

Năm 2023 là một năm đặc biệt.

ĐHQGHN trang trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN và 117 năm truyền thống. Đây là mốc son quan trọng trong lịch sử phát triển của ĐHQGHN, là dịp để ĐHQGHN tri ân sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các đối tác trong và ngoài nước, để các thế hệ thầy trò ôn lại kỷ niệm, tổng kết những thành tựu, đánh giá và rút ra các bài học, qua đó tiếp tục giữ vững truyền thống, vun đắp niềm tự hào và khẳng định quyết tâm thực hiện thành công Chiến lược phát triển ĐHQGHN giai đoạn mới.

ĐHQGHN vui mừng và tự hào đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng của Nhà nước ghi nhận những đóng góp không ngừng của ĐHQGHN cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, ĐHQGHN được nhận thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thư, Tổng Bí thư chia sẻ "Tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước và với tình cảm cá nhân ghi nhận, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn Đại học Quốc gia Hà Nội về những kết quả đã đạt được trong những năm qua, nhất là từ khi chuyển trụ sở chính lên khu đô thị mới tại Hòa Lạc" và khẳng định "sau 30 năm phấn đấu xây dựng và phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được các thành tích xuất sắc và thực sự trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng hàng đầu của đất nước, có vai trò nòng cốt và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam".

ĐHQGHN đạt được những kết quả đáng tự hào là nhờ sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, sự ủng hộ của các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương, sự đồng hành của các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là nhờ trí tuệ, sự tâm huyết, lòng say mê và công sức của các thế hệ lãnh đạo,





nhà khoa học, các thầy cô giáo, học sinh sinh viên, cán bộ viên chức và người lao động.

Năm 2024, kế thừa truyền thống 117 năm và tiếp nối thành tựu 30 năm, ĐHQGHN sẽ phát huy trí tuệ và tinh thần đoàn kết để vươn lên trên bản đồ các đại học hàng đầu châu Á và thế giới, thực hiện thành công nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao phó, trong đó tập trung vào những mục tiêu sau:

Một là, xây dựng Khu Đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc thông minh, hiện đại, bền vững, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các doanh nghiệp, trong đó chú trọng đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, phát triển.

Hai là, thu hút nhân tài với cơ chế linh hoạt và hiệu quả theo phương châm kiến tạo môi trường để các nhà khoa học xuất sắc phát huy tối đa năng lực chuyên môn, hướng tới những công trình có chất lượng, có giá trị và đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới mục tiêu giáo dục và đào tạo sinh viên toàn diện - giỏi về chuyên môn, có năng lực hội nhập, am hiểu văn hóa, truyền thống dân tộc và đặc biệt là nâng cao thể lực, thể chất; Triển khai chính sách phát triển các ngành khoa học cơ bản một cách bền vững song song với nâng cao quy mô khối ngành kỹ thuật - công nghệ, sáng tạo, nghệ thuật gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; Đẩy mạnh đào tạo trực tuyến và chuyển đổi số trong quản lý đào tạo; Đổi mới chương trình đào tạo tài năng từ bậc trung học phổ thông tới tiến sĩ.

Bốn là, phát huy thế mạnh hợp tác với các tỉnh Tây Bắc song song với đẩy mạnh hoạt động hợp tác gắn với các tỉnh duyên hải nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực ven biển; gắn kết mạnh mẽ hơn với nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn các vùng kinh tế trọng điểm. ĐHQGHN sẽ trở thành đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong chuyển giao khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thay mặt Đảng ủy và Ban Giám đốc, tôi xin phép bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Chính phủ đã tin tưởng và tạo mọi điều kiện để ĐHQGHN hoàn thành trọng trách được giao; trân trọng cảm ơn các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương, các đơn vị đối tác vì mọi sự quan tâm, giúp đỡ. Tôi đặc biệt trân trọng cảm ơn các giáo sư, nhà khoa học, giảng viên, viên chức, người lao động đã đóng góp vào sự phát triển chung của ĐHQGHN.

Kính chúc quý vị một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

LÊ QUÂN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN